

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.94 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 32.85-33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.94 บาท ใกล้เคียงกับช่วงปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.95 บาท แนวโน้มระยะสั้นยังทรงตัว เคลื่อนไหวในกรอบแคบ กรอบวันนี้ 32.85-33.00 บาท

* ดิลเลอร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 32.94 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.95 บาท แนวโน้มในระยะสั้นยังทรงตัว โดยวันนี้ตลาดยังติดตามการรายงานข้อมูลดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) เดือนต.ค.ของสหรัฐ ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งตลาดยังคงคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ดี รวมถึงดูถึงความคืบหน้าเรื่องเบร็กซิต (Brexit) ที่ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาบ้าง และเซนต์ิเมนท์ดอลลาร์ยังดี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แม้ตลาดยังติดตามการเจรจาปัญหาการกีดกันทางการค้า (trade war)

* สำหรับปัจจัยในประเทศยังไม่มีประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางค่าเงินบาทมากนัก โดยมติทกน.ล่าสุด 4:3 เสียงก็ไม่ได้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทเหมือนรอบที่มีมติ 5:2 เสียง ที่เห็นการเทขายเงินบาทออกมาจนทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่รอบนี้นักลงทุนเลือกที่จะซื้อเงินดอลลาร์มากขึ้นด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายดอลลาร์ช่วงนี้ธุรกรรมยังบาง เป็นไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งการนำเข้าส่งออกชะลอลงในช่วงใกล้สิ้นปี

* คาดกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.85 -33.00 บาท

* ปอนด์ร่วงลงในวันพฤหัสบดี หลังจากที่รัฐมนตรีของอังกฤษลาออกเพื่อประท้วงร่างข้อตกลงเบร็กซิต ซึ่งกระตุ้นความวิตกเกี่ยวกับการถอนตัวของอังกฤษอย่างผันผวนจากสหภาพยุโรป (EU) ใน 4 เดือนครึ่ง

* ปอนด์ร่วงลงรุนแรงที่สุดในวันเดียว เมื่อเทียบกับยูโรนับตั้งแต่เดือนต.ค.2016 และเมื่อเทียบกับเยน ปอนด์ร่วงลงรุนแรงที่สุดรายวันนับตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.

* เทรดเดอร์แห่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในดอลลาร์และเยน ในขณะที่ปอนด์ผันผวนในสัปดาห์นี้จากประเด็นเบร็กซิต โดยเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ของอังกฤษกล่าวว่า เธอได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีของเธอสำหรับร่างข้อตกลงเบร็กซิต แต่หลายคนในรัฐบาลของเธอไม่แน่ใจ และเมื่อวานนี้ นายโดมินิค ราบ รมว.เบร็กซิต และรัฐมนตรีอื่นๆ ลาออก

* การลาออกของนายราบทำให้นายกฯเมย์พยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและพยายามเรียกร้องเสียงสนับสนุนจากพรรคอนุรักษนิยมของเธอสำหรับข้อตกลงเบร็กซิต โดยเธอยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อร่างข้อตกลงดังกล่าว ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากพรรคอนุรักษนิยมของเธอเองสำหรับการลงมติไม่ไว้วางใจต่อความเป็นผู้นำของเธอ

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.99 จากวานนี้ 96.92
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,346.39 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,863.38 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.898 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้